

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาพ	ฅ
บทที่ 1 บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
สมมุติฐาน	3
ขอบเขตของการวิจัย	4
คำนิยามศัพท์เฉพาะ	4
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ	5
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก	23
แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนก	35
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	51
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	
ลักษณะของประชากร	58
การสร้างเครื่องมือ	58
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	59
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	61
วิธีการดำเนินการวิจัย	62
การวิเคราะห์ข้อมูล	63

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิจัย	
ประวัติตำบลน้ำบ่อหลวง	64
สภาพทั่วไป	65
สภาพเศรษฐกิจ	66
สภาพสังคม	67
วัฒนธรรมประเพณี	68
การคมนาคม	69
การประกอบอาชีพ	70
กิจกรรมชุมชน	72
ความต้องการของชุมชนกับปัญหาในท้องถิ่น	72
ข้อมูลทั่วไป	74
ผลการศึกษาปัจจัยด้านความรู้ เจตคติ และการมีส่วนร่วม	78
ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา กับความรู้ เจตคติและการมีส่วนร่วม	87
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการวิจัย	151
อภิปรายผล	153
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้	155
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป	155
บรรณานุกรม	156
ภาคผนวก	162
ประวัติผู้วิจัย	

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	แสดงวิธีการทำลายเชื้อไข้หวัดนก	38
2	แสดงข้อมูลประชากรแยกตามกลุ่มอายุของหมู่บ้านจอมแจ้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	69
3	แสดงรายชื่อผู้นำชุมชนบ้านจอมแจ้งและในเขตสถานีอนามัยบ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	70
4	แสดง จำนวน ค่าร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของประชาชน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามเพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา จำนวนสมาชิกครอบครัว ขนาดครอบครัว รายได้เฉลี่ย	74
5	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความรู้ ในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของประชาชน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	78
6	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านเจตคติ ในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของประชาชน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	80
7	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	83
8	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าโคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “โรคไข้หวัดนกที่ทำให้ไก่เป็ด หรือนกตายเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอาจติดต่อมาถึงคนได้” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	87
9	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าโคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “โรคไข้หวัดนกเกิดจากเชื้อไวรัสเช่นเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ในคน” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	88

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
10	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “โรคไข้หวัดนกสามารถติดต่อได้จากนกธรรมชาติและนกจากป่า” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	91
11	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “อาการของไก่หรือนกที่เป็นโรคไข้หวัดนก คือ ซึมหงอย ขนหู่ หน้า หงอนหรือเหนียงบวมคล้ำมีน้ำมูกจืดไหล” ของประชาชนอำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่จำแนกตามระดับการศึกษา	92
12	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “โรคไข้หวัดนกติดต่อได้โดยการสัมผัสน้ำมูก หรือสิ่งคัดหลั่งจากไก่ที่เป็นโรค” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่จำแนกตามระดับการศึกษา	91
13	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “เชื้อ ไข้หวัดนกไม่ทนต่อความร้อน และเชื้อ โรคจะตายง่ายมากเมื่ออยู่ภายนอกร่างกาย” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	92
14	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “การรับประทานไข่หรือสัตว์ปีกที่ทำให้สุกแล้วจะไม่ติด เชื้อโรคไข้หวัดนก” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	93
15	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “การทำลายซากไก่ที่ป่วยตายต้องเผาหรือฝังในหลุมลึก ไม่น้อยกว่า 5 เมตร แล้วรดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	94
16	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “พื้นสีแดง คือพื้นที่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบๆจุดที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่จำแนกตามระดับการศึกษา	95

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
17	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกใน เรื่อง “ท่านมีความรู้เกี่ยวกับอาการของคนติดเชื้อโรคไข้หวัดนกเป็นอย่างดี” ของ ประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	96
18	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกใน เรื่อง “ปัจจุบันโรคไข้หวัดนกยังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันโรคนี้” ของประชาชนอำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	97
19	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกใน เรื่อง “ไข้หวัดนกมีอาการคล้ายโรคคอตีบ และ โรคหัดผสมอีกเสบรวมกัน” ของ ประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	98
20	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกใน เรื่อง “ไข้หวัดนกมีอาการฟักตัวของโรค 2-4 วัน” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	99
21	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกใน เรื่อง “การเลี้ยงสัตว์หลายชนิดรวมกันสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้หวัด นก” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	100
22	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกใน เรื่อง “หากพบสัตว์ปีกป่วยตายอย่างรวดเร็ว หรือผิดปกติมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป ให้รีบทำลายซากโดยการเผาหรือฝัง” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	101
23	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกใน เรื่อง “เมื่อมีอาการระบาดของโรคไข้หวัดนก ท่านได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วจาก สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	102

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
24	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกใน เรื่อง “การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกข้ามเขตจังหวัดต้องขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายจาก เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	103
25	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกใน เรื่อง “ความร้อน 70 องศาเซลเซียส ในเวลา 30 นาที สามารถทำลาย โรคไข้หวัด นกได้” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับ การศึกษา	104
26	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกใน เรื่อง “เมื่อมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในช่วงเดือนธันวาคม 2546-มีนาคม 2547 องค์การของรัฐให้ความสำคัญ และรัฐให้ความช่วยเหลือ” ของประชาชน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	105
27	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกใน เรื่อง “ในช่วงระบาดของโรคไข้หวัดนก เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ให้การดูแลและให้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทำให้ท่านคลายความวิตกกังวล” ของประชาชนอำเภอสัน ป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	106
28	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกใน เรื่อง “มาตรการต่างๆที่รัฐบาลกำหนดออกมา สามารถควบคุมการ แพร่ระบาดของ โรคไข้หวัดนกได้จริง” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	107
29	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกใน เรื่อง “การทำลายสัตว์ปีกมักควรทำลายเฉพาะฟาร์มที่เกิดโรค” ของประชาชน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	108
30	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “การปกปิดข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดนกทำให้การควบคุมโรคมีความล่าช้าและ ไม่ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	109

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
31	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “การปรับระบบการเลี้ยงไก่จากระบบเปิดมาเป็นระบบปิดจะทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนสูง” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	110
32	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “การใช้ผลการตรวจหาเชื้อโรคไข้หวัดนกมาประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายไก่” เป็นวิธีที่เหมาะสม” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	111
33	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “การติดต่อของ โรคไข้หวัดนกจากไก่สู่คน รัฐบาลควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	112
34	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “การทำลายสัตว์ปีกทั้งหมดในรัศมีที่เกิดโรคทำให้รัฐเสียงบประมาณจำนวนมาก” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	113
35	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “การกำหนดมาตรการต่างๆของทางรัฐบาลควรจะรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการ” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	114
36	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “การตั้งจุดตรวจการเคลื่อนย้ายสัตว์ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำและเข้มงวดจึงสามารถควบคุมและรับรองผล” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	115
37	แสดงจำนวน ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “การตรวจหาเชื้อโรคไข้หวัดนกควรให้หลายๆหน่วยงานที่มีศักยภาพสามารถตรวจและรับรองผล” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	116

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
38	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “รัฐบาลสั่งห้ามทำวัคซีนไข้หวัดนกในไก่เพราะจะทำให้เชื้อโรคไข้หวัดนกมีการกลายพันธุ์” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	117
39	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “การควบคุมโรคไข้หวัดนกจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุก ภาคส่วนจึงจะทำให้สามารถควบคุมโรค” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	118
40	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายให้ใช้ได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง มีความเหมาะสมแล้ว” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	119
41	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “การควบคุมโรคไข้หวัดนกได้ล่าช้าส่งผลต่อการบริโภคเนื้อไก่ของประชาชน” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	120
42	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “มาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนกส่งผลให้ราคาไก่เนื้อในท้องตลาดสูง” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	121
43	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “การกำหนดมาตรการต่างๆของรัฐบาลเพื่อมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	122
44	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “การที่มีไก่เป็ด หรือนกตายมากมายผิดปกติ ประชาชนควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่นำสัตว์ปีกไปทำลายทั้งหมด” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	123

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
45	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “ท่านพบหรือทราบว่าการทำงานล่าช้าตัวปีกในชุมชน เจ้าหน้าที่มีการป้องกันเป็นอย่างดี เช่น ใส่ถุงมือ ใส่ผ้าปิดปาก จมูก” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	124
46	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “ประชาชนในชุมชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกร่วมกับองค์กรของรัฐ” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	125
47	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “มาตรการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนกประชาชนเห็นว่ามีเหมาะสม” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่จำแนกตามระดับการศึกษา	126
48	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “ประชาชนในชุมชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงในการสำรวจจำนวนสัตว์ปีกที่เลี้ยงหรือป่วยเมื่อมีการระบาดของโรค” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่จำแนกตามระดับการศึกษา	127
49	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดสัตว์ปีกที่ตายในหมู่บ้านอย่างถูกวิธี” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	128
50	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ถูกทำลายสัตว์ปีก” ของประชาชนอำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่จำแนกตามระดับการศึกษา	129

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
51	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการทำลายสัตว์ปีกโดยไม่ปกปิด หรือเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกออกนอกชุมชน” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	130
52	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “ประชาชนในชุมชนทราบว่ากรณีมีไก่เป็ด หรือนกตายมาๆผิดปกติ ประชาชนไม่ควรทำลายสัตว์ของตนด้วยตนเอง” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	131
53	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “ประชาชนในชุมชนสามารถสังเกตอาการของคนที่ยึดเชื่อโรคไข้หวัดนกได้เป็นอย่างดี” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	132
54	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “ประชาชนส่วนใหญ่ป้องกันและหลีกเลี่ยงเมื่อเกิดโรคไข้หวัดนกระบาด” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	133
55	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “ประชาชนที่ถูกลูกทำลาย ได้รับการชดเชยจากรัฐเป็นที่น่าพอใจ” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	134
56	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “ประชาชนในชุมชนมีการสวมผ้าปิดปาก จมูก และสวมถุงมือในขณะหยิบจับซากสัตว์ปีก” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	135
57	แสดงจำนวน คำร้อยละ และค่าไคสแควร์ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในเรื่อง “ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการบริโภคไข่โดยการนำมาสั่ก่อนการนำมาปรุงอาหารเพื่อรับประทาน” ของประชาชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา	136

สารบัญภาพ

แผนภาพที่		หน้า
1	แสดงรูปแบบความเชื่อพฤติกรรมอนามัยด้านการป้องกันโรค	15
2	แสดงแนวทางในการปฏิบัติตัวของประชาชนเมื่อมีการเจ็บป่วย	17
3	แสดงแนวทางในการปฏิบัติทางการแพทย์ผู้ป่วย “ไข้หวัดนก”	46
4	แสดงระบบรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	49
5	แสดงระบบการรายงานการเฝ้าระวังของเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	50

